

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุทัศน์ พระงาม	ประธานสภา อบต.ดม	สุทัศน์ พระงาม
๒	นางลั่น พิกุลทอง	รองประธานสภา อบต.ดม	ลั่น พิกุลทอง
๓	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	เลขาธิการสภา อบต.ดม	มยุรี สุวรรณราช
๔	นางสุวรรณณี ตุ่มทอง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑	สุวรรณณี ตุ่มทอง
๕	นางอภิญา อุตราชศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	อภิญา อุตราชศรี
๖	นายสนอง สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	สนอง สุขอุ้ม
๗	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	อาทิตย์ ปัดภัย
๘	นายปรีชา สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	ปรีชา สุขอุ้ม
๙	นายวันดี มณฑล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	วันดี มณฑล
๑๐	นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	อภิสิทธิ์ พลศรี
๑๑	นายทศ แม่นผล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ทศ แม่นผล
๑๒	นายฤทธิ์ ออกอูน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ฤทธิ์ ออกอูน
๑๓	นายนรินทร์ เหล่าดี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	นรินทร์ เหล่าดี
๑๔	นายเสาทิพย์ บุญสอน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	เสาทิพย์ บุญสอน
๑๕	นายชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	ชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ
๑๖	นายสรอน วงษ์มี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	สรอน วงษ์มี
๑๗	นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
๑๘	นายไพฑูรย์ สมนาค	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	ไพฑูรย์ สมนาค
๑๙	นายช่วย บุญเนื่อง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙	ช่วย บุญเนื่อง
๒๐	นายทรงเกียรติ คำฝอย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ทรงเกียรติ คำฝอย
๒๑	นายชิน ยิ่งหาญ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ชิน ยิ่งหาญ
๒๒	นายอาทิตย์ ชื่นบาน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	อาทิตย์ ชื่นบาน
๒๓	นายนิราช จำนรงค์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	นิราช จำนรงค์
๒๔	นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
๒๕	นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	ประสิทธิ์ สุขอุ้ม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกล้าเลิศ พัวพัฒนโชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	กล้าเลิศ พัวพัฒนโชติ
๒	นายชาคร นันทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	ชาคร นันทา
๓	นางจารุณี พานิกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	นางจารุณี พานิกุล
๔	นายเสถียน เลื่อนทอง	เลขานุการนายก อบต.ตม	นายเสถียน เลื่อนทอง
๕	นางกฤษณา หงษ์แก้ว	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	กฤษณา หงษ์แก้ว
๖	นายสามารถ สุตาจันทร์	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	สามารถ สุตาจันทร์
๗	นายสมบัติ สามใจ	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	สมบัติ สามใจ
๘	นายเต็ม ตุ่มทอง	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	นายเต็ม ตุ่มทอง
๙	นางสุพิชญา น่องดี	นักวิชาการศึกษา	สุพิชญา น่องดี
๑๐	นางสาวณัฐสุดา สุพิมพ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐสุดา สุพิมพ์
๑๑	นายรุณ อองชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	รุณ อองชัย
๑๒	นายเกียน ม่านทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	เกียน ม่านทอง
๑๓	นายชม ยะมะหิง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	ชม ยะมะหิง
๑๔	นายสำราญ สืบเสาร์	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. ๑๒	สำราญ สืบเสาร์
๑๕	นายยอด จำนรงค์	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. ๔	ยอด จำนรงค์
๑๖	นายหวิ ยัวะดำ	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. ๑	หวิ ยัวะดำ
๑๗	นายนิวัฒน์ สร้อยจิตร	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. ๙	นิวัฒน์ สร้อยจิตร
๑๘	นายวินัย มโนบาล	๑๓๑ หมู่ที่ ๘	วินัย มโนบาล
๑๙	นายประดิษฐ์ มียิง	หมู่ที่ ๘	ประดิษฐ์ มียิง
๒๐	นางอุบล ผลมาก	๑๙๓/๑ หมู่ที่ ๑๐	อุบล ผลมาก
๒๑	นายเดิน ชื่นใจ	๒๒ หมู่ที่ ๑๒	เดิน ชื่นใจ
๒๒	นายไพศาล พงษ์พิพัฒน์วัฒนา	๑๗๔ หมู่ที่ ๑๐	ไพศาล พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
๒๓	นายก้อน วงษ์มี	๙๘/๑ หมู่ที่ ๒	ก้อน วงษ์มี
๒๔	นายกิตติชัย อินทจักร์	๒๓๓/๑ หมู่ที่ ๓	กิตติชัย อินทจักร์
๒๕	นายสมพร สืบเสาร์	๖๕/๑ หมู่ที่ ๒	สมพร สืบเสาร์
๒๖	นายวิชัย บุญทูล	๗๘ หมู่ที่ ๑	วิชัย บุญทูล
๒๗	นายธนต์ แป้งหอม	๑๘๔/๑ หมู่ที่ ๓	ธนต์ แป้งหอม
๒๘	นายสันติภาพ ราชรักษ์	๑๓๐ หมู่ที่ ๓	สันติภาพ ราชรักษ์
๒๙	นายสุทิศ สุขอุ้ม	๑๒๖/๑ หมู่ที่ ๓	สุทิศ สุขอุ้ม
๓๐	นายนवल ศิริงาม	๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๕	นवल ศิริงาม
๓๑	นายบัวลอย ดวงดี	๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๑๑	บัวลอย ดวงดี
๓๒	นายสำรึก แสนพันธ์	๗๕ หมู่ที่ ๗	สำรึก แสนพันธ์

๓๒	นายเสรีอย	ยิ่งชื่น	๑๕ หมู่ที่ ๖	เสรีอย ยิ่งชื่น
๓๓	นายสุนันท์	ยี่รัมย์	๑๒๒/๒ หมู่ที่ ๘	สุนันท์ ยี่รัมย์
๓๔	นางเยาวเรศ	บุญนong	๑๕๔/๑ หมู่ที่ ๒	เยาวเรศ บุญนong
๓๕	นางเพ็ชร	ศรีบุญ	๘๔ หมู่ที่ ๗	เพ็ชร ศรีบุญ
๓๖	นางวนิดา	ภูผา	๒๗ หมู่ที่ ๖	วนิดา ภูผา
๓๗	นางนิตยา	เสกงาม	๙๑ หมู่ที่ ๔	นิตยา เสกงาม
๓๘	นายคมสันต์	วรรณูปถัมภ์	๕ หมู่ที่ ๙	คมสันต์ วรรณูปถัมภ์
๓๙	นายจำนง	แรงรอบ	๘๗/๑ หมู่ที่ ๙	จำนง แรงรอบ
๔๐	นายสุเมธ	อนุมาลย์	๑๐๖ หมู่ที่ ๔	สุเมธ อนุมาลย์
๔๑	นายช่วย	แอกทอง	๑๕/๑ หมู่ที่ ๕	ช่วย แอกทอง
๔๒	นายเสาร์วัน	สายบุตร	๑๕๗ หมู่ที่ ๗	เสาร์วัน สายบุตร
๔๓	นายต๊ะ	หงษ์แก้ว	๗๐ หมู่ที่ ๔	ต๊ะ หงษ์แก้ว
๔๔	นายมงคล	สังข์โกมล	๖๗ หมู่ที่ ๔	มงคล สังข์โกมล
๔๕	นายเดชา	ผลผกา	๒๑๙ หมู่ที่ ๑	เดชา ผลผกา
๔๖	นายจร	ปัญญาดี	๖๑ หมู่ที่ ๑๒	จร ปัญญาดี

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม

.....
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ๑.๑ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการประชุม ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลม จึงประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้

เรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ ๑ ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสิน
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม ทุกท่าน กระผม นายเปรมศักดิ์ แถบทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และได้รับมอบหมายจากธนาคารออมสิน สาขาสังขะ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

เรื่องกองทุนหมู่บ้าน เรื่องเงิน OD เพื่อนำมาชำระเงินกู้หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท จะมีสมาชิกบางท่านเก็บเงินมาส่งเงินล้าน ทางธนาคารมีเงินของ OD มาชำระเงินล้าน โดยดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๘๕ ต่อปี เพื่อนำมาชำระเงินล้านก่อน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ผ่อนชำระเดือนละ ๑๙๐๐ บาท/เดือน สนใจเข้ามาติดต่อกับธนาคารออมสิน สาขาสังขะ ได้เลยนะ ครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกหมู่บ้านด้วย มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เรื่องบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารออมสิน เป็นบัตรสมาร์ทแคร์ สามารถคุ้มครองชีวิตได้ด้วยอุบัติเหตุ เสียชีวิต ทูพพลภาพ ค่าสินไหมทดแทนหรือทุนประกันหนึ่งแสนบาท มีเงินชดเชย กรณีมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกได้สูงสุด ๕,๐๐๐ บาท ต่อวัน ค่าทำบัตรครั้งแรก ๖๙๙ บาท และค่าธรรมเนียมรายปีละ ๕๙๙ บาท ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถาม ทางกับธนาคารออมสินได้เลย ธนาคารออมสินก็ขอประชาสัมพันธ์ เพียงเท่านั้น มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายก อบต.ม แล้วคณะกรรมการกองทุนกู้ได้รึเปล่า หรือเฉพาะประธานฯ เท่านั้นที่กู้ได้ครับ

- ผช.ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ เฉพาะประธานฯ ครับ สามารถกู้ได้หมู่บ้านละ ๒ ล้านบาท และสามารถซื้อเช็คได้ ถ้าสมาชิกต้องการยืมเงินในกองทุน ก็ให้เก็บเงินกับสมาชิก แต่ต้องโอนเข้าเงิน OD ของกองทุนฯ มาฝากคืนธนาคารและต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ครับ ทางธนาคารก็มีเรื่องขอประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายก อบต.ตม ขอประชาสัมพันธ์ตู้กดเงินสด(เอทีเอ็ม) ของธนาคารออมสิน ตรงสี่แยกบ้านตม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ประธานสภา ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาสังขะ ที่มาให้บริการและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ และเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ ๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสังขะ ชี้แจงรายละเอียด ครับ
- นายวิซาล บางยัยิว **เรื่องที่ ๒ โครงการสร้างรายได้และพัฒนากิจกรรมแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง**
เรียนท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำบลมทุกท่าน กระผม นายวิซาล บางยัยิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอสังขะ ร่วมด้วย นายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอรหทัย เกษรบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการสร้างรายได้และพัฒนากิจกรรมแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
หลักการและเหตุผล ปี ๒๕๕๗ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและคาดหมายได้ว่าระยะต่อไปอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและปัญหาภัยแล้งขึ้นได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน ๓,๐๕๒ ตำบล ใน ๕๘ จังหวัด ซึ่งภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ เกิดการว่างงาน และขาดรายได้แล้ว ในระยะยาวยังจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตร หากไม่มีการเตรียมการที่ดีพออีกด้วย ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนากิจกรรม ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสร้างรายได้และพัฒนากิจกรรมแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นผู้บริหารจัดการโครงการให้เกิดผลสำเร็จอันจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๒.๑ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

ชุมชนในพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๕๒ ตำบล ในพื้นที่ ๕๘ จังหวัด จากบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี ๒๕๕๘ ตามแผนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการกำหนดพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง

แนวทางการดำเนินงาน

๔.๑ ให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานด้านการเกษตรระดับตำบลที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทำหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากชุมชน

๔.๒ กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนและบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่มีองค์ประกอบครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่กลั่นกรอง อนุมัติโครงการ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์ให้การสนับสนุนโครงการของชุมชน

๑) การเกษตรและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนที่เป็นกิจกรรมการเกษตรหลักของชุมชน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว ภายใต้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องนั้น ๆ โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้

๑. การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน
๒. การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน
๓. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๔. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร

๒) เป็นการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลัก

๓) ต้องมีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ การจ้างแรงงานเกษตรควรพิจารณาจากแรงงานที่มีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ และให้พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก

๔) เป็นความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและได้รับความเห็นชอบจากชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายธงชัย หงศรีเมือง

- ๕) ต้องดำเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่หน่วยราชการ ให้การสนับสนุน หรือในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชน
- ๖) เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
- ๗) สถานที่ดำเนินการต้องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการเสื่อมของอาคารสถานที่นั้น ๆ
- ๘) กรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ระบุว่าจะต้องมีเอกสารรับรองจากทางราชการ ต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ
- ๙) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการในปี ๒๕๕๗/๕๘ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน อปท.
- ๑๐) มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ

การขอรับการสนับสนุน

- ๑) ศบคต.เป็นแกนหลักในการจัดเวทีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ผู้นำหมู่บ้าน อคม.และผู้ให้คำปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนความต้องการขององค์กรเกษตรกรภายในตำบล และจัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอพิจารณา
- ๒) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณของตำบลต่างๆ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด
- ๓) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
- ๔) กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง และเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรให้จังหวัดต่อไป

ระยะเวลาการดำเนินงาน

- ๑) ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘
- ๒) ระยะเวลาโครงการ มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘

งบประมาณ งบประมาณรวม ๓,๑๗๓,๙๐๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓,๐๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓,๐๕๒ ตำบล x ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน มีใครสอบถามเพิ่มเติมรีเปล่าครับ

สามารถตั้งโครงการดังกล่าวหมู่บ้านละ ๒ โครงการ ได้หรือไม่

- นายวิชาล บางยับยิว ตามโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด สามารถเสนอได้ มากกว่า ๑ โครงการ แต่ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนดหรือไม่ และต้องไม่ซ้ำกับโครงการที่หน่วยงานในพื้นที่ หรือ อบต. กำหนดไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นโครงการเก่าที่จะช่วยอยู่แล้วในแผนมุ่งเน้นให้ชุมชนเสนอโครงการเอง ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง และยั่งยืน เน้นหนักให้ช่วยเกษตรกรที่ขาดรายได้ ขั้นต่ำ วันละ ๓๐๐ บาท เพราะเป็นโครงการตำบล ในพื้นที่ต้องใช้ได้ทั้งหมด ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ได้ประโยชน์ได้ มีใครสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ เรียนท่านนายก อบต. คณะผู้บริหารตำบลมทุกท่าน กระผมนายวินัย มะโนบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ขอเรียนว่าสอบถาม กรณี หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่โซนทิศตะวันตก ห่างจากตำบลมระยะไกลประมาณ ๕ กิโลเมตร หากเราจะทำเฉพาะโซนตะวันตกรวมทั้ง ๓ หมู่ แต่เป็นภาพรวมเป็นตำบลม ได้หรือไม่
- นายธงชัย หงศรีเมือง ส.อบต.หมู่ ๕ ต้องดูลักษณะของโครงการดังกล่าวก่อนด้วย เข้าหลักเกณฑ์และเป็นไปได้หรือไม่ เรียนท่านนายก อบต.คณะผู้บริหารตำบลม กรณีการต่อท่อใต้ดิน เพื่อดึงน้ำมาใช้ในการเกษตรแบบยั่งยืน ได้หรือไม่
- นายวิชาล บางยับยิว อยากให้เสนอโครงการมาพิจารณาดูก่อน ว่าได้ประโยชน์เกินร้อยละที่กระทรวงกำหนดหรือไม่ และเกิดแรงงานในชุมชนด้วย
- นายธงชัย หงศรีเมือง ขอเสริมครับ โครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียน แต่ต้องสร้างความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
- ส.อบต.หมู่ ๑๑ เรียนท่านนายก อบต.คณะผู้บริหารตำบลมทุกท่าน กระผม ขอสอบถาม ถ้าสมมุติเสนอโครงการขุดลอกคลอง และนำมาเป็นค่าแรงงานคนงานจำนวน ๑ ล้านบาททั้งหมด ได้หรือไม่
- นางสาวอรหทัย เกสรบัว ก่อนอื่นต้องดูรายละเอียดโครงการที่จะนำเสนอมาด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดว่าต้องใช้แรงงานเกินร้อยละ ๕๐ และเป็นโครงการที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง และในความเป็นจริงนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก จะทำได้หรือไม่ และต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และสามารถทำโครงการบูรณาการร่วมกันกับตำบลอื่นก็ได้เนาะคะ
- ประธานสภาฯ ถ้าเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าข่ายโครงการสร้างรายได้แบบยั่งยืน หรือไม่
- นายวิชาล บางยับยิว ได้ครับ ถ้ามีการจ้างแรงงาน และเกิดรายได้ อย่างยั่งยืน และตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอแจ้งให้ส่งโครงการเสนอเข้ามาภายในเดือนมิถุนายน นี้ ครับ กระผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ ทาง อบต.ดม ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสังขะ เป็นอย่างสูงที่มาชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ครับ และท่านกำนันตำบลม มีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมทราบ เชิญครับ
- กำนันตำบลม เรียนประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้บริหารตำบลมทุกท่าน ขอบคุณท่าน ประธานสภาที่ให้โอกาสชี้แจง จึงขอแจ้ง ดังนี้
๑. โครงการของเกษตรกรตำบลละหนึ่งล้านบาท ขอให้แต่ละชุมชนดำเนินการประชาคม ให้เรียบร้อย เพื่อนำโครงการไปพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อความเป็นไปได้ และขอให้เป็นโครงการเดียว ตามที่เกษตรอำเภอสังขะชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น

๒. ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ “เที่ยวละไมชายแดนสังขะ ครั้งที่ ๓” เพื่อให้ผู้บริการเรียนรู้สิ่งดีงามทั้งในส่วนของภูมิปัญญา โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอสังขะ และรายได้ของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังขะ ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ ๔ ตำบล คือ ตำบลสังขะ ขอนแตก ตาคง และพระแก้ว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่าย ๕๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อ ๑ ตัว ท่านใดสนใจสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสังขะ
๓. เรื่องการทำบัญชีกองทุนการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อย่างละ ๑ ฉบับ ส่งให้อำเภอฯ ด้วย
๔. เรื่องการจัดงานฉลองสฤประเจตีย์ วัดเทพศิรีอุดม ขอเชิญคณะปกครองท้องที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพศิรีอุดม และได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธีแล้ว จึงขอเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กระผมขอนำเรียนเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม

ครับ ท่านนายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารตำบลดมทุกท่าน เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการแสดงรอบกองไฟ ของเครือข่ายการจัดการศึกษาดม เทพรักษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสนบ โรงเรียนบ้านศรีมงคล โรงเรียนดมวิทยาคาร โรงเรียนบ้านลิ้นแต่ โรงเรียนบ้านชำเบง โรงเรียนบ้านตาพราม โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว โดยมีคณะลูกเสือจำนวน ๖๐๐ คน จะมีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชำเบง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป
๒. งานสืบสานตำนานปราสาทหมื่นชัย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณปราสาทหมื่นชัยตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ โดยมีกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป พิธีเช่นบวงสรวงปราสาทหมื่นชัย การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม การเดินแบบผ้าไหมพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารพื้นเมืองการเย็บหม่มปราสาทหมื่นชัย จึงขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุม

- ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานสภาฯ

๓.๑ เรื่องการเตรียมจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน (ค้างพิจารณา)
อยากให้คณะผู้บริหารทุกท่าน พิจารณา ลงมติรูปแบบการจัดงานให้แล้วเสร็จในวันนี้ ถ้าเป็นไปได้ เชิญท่านนายก อบต.ตม ชี้แจง ครับ

นายก อบต.ตม

งานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ควรจะอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ เพราะเป็นกิจกรรมซึ่งสร้างชื่อเสียงแก่ตำบลอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และได้มีการเสนอกิจกรรมให้พิจารณาหลายรูปแบบ ส่วนงานสถุเจตีย์ของวัดเทพศิรีอุดม ได้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน มีงานมหรสพทุกคืน โดยวันที่ ๑๐ เมษายน มีการแห่ขบวน เริ่มขบวนจากเทศบาลตำบลสังขะ ไปทางอำเภอบัวเขต แล้วอ้อมมาทางตำบลเทพรักษา ส่วนงานคืนแรกกำหนดมาแล้วเป็นหมอลำชิง วันที่ ๒ และ ๓ จะมีมวย ส่วนงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปนยังไม่ชัดเจน จึงแจ้งให้ท่านประธานสภาฯ ทราบและหาข้อสรุปต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่าน เสนอและสรุปหาข้อมติ รูปแบบการจัดงานให้ได้ภายในวันนี้ เนื่องจากใกล้วันงานแล้ว ครับ

ส.อบต.ม.๕

อยากให้มีการจัดงานประเพณีสืบสานฯ อย่างเช่นเคยเหมือนทุกปี ถ้ายังไม่พร้อมจัดงานในรูปแบบแสง สี เสียง ก็ให้เป็นในรูปแบบอื่นก็ได้ เพราะไม่อยากให้ละทิ้งประเพณีไป ขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญรองนายกฯ จารุณีฯ ครับ

รองนายกฯ จารุณีฯ

เรียนท่านประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้บริหารตำบลตมทุกท่าน สำหรับเรื่องงานปราสาทภูมิโปน ได้รับการประสานจากหม่อมหลวงสรลีส กิติยากร (หม่อมม่น้ำผึ้ง) แล้ว ว่ายังคงมาร่วมแสดงงานประเพณีฯ เหมือนเดิมคะ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

โครงการที่ ๑

๓.๒ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รายการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (ข้อบัญญัติหน้า ๖๗)

งบประมาณก่อนโอน ๑๐๓,๖๑๘ บาท

โอนลดครั้งนี้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓,๖๑๘ บาท

เพื่อโอนมาเพิ่ม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าปราสาทภูมิโปน

งบประมาณก่อนโอน	๐	บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

เหตุผล/คำชี้แจง มีปริมาตรพื้นที่ป่าชุมชนประตูทางเข้ากว่า ๗๙.๙๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๑๙

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๒

-เห็นชอบ-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานางนวล แสงคำบ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ต.ตม

อ.สังขะ จ.สุรินทร์

งบประมาณก่อนโอน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวน	๐	บาท

เพื่อโอนมาเพิ่ม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการลงหินคลุก สายที่ ๑ บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ต.ตม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

งบประมาณก่อนโอน	๐	บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

เหตุผล/คำชี้แจง ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๙ ข้อ ๑๖

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๓

-เห็นด้วย-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท อาคารต่าง ๆ

รายการ โครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตม (ห้องประชุมเจ้าชาย-วรมัน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๘)

งบประมาณก่อนโอน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

เพื่อโอนมาเพิ่ม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท
 โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุผล/คำชี้แจง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวย ขนาดความสูง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดม กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๗๕ ข้อ ๖

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๔

-เห็นด้วย-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการก่อสร้างทางเดิน วิ่ง ออกกำลังกายทำนบสระปรีอ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 งบประมาณก่อนโอน ๖๒๕,๐๐๐ บาท
 โอนลดครั้งนี้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 คงเหลืองบประมาณจำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อโอนมาเพิ่ม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วปราสาทภูมิโปน
 งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท
 โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุผล/คำชี้แจง ก่อสร้างรั้วปราสาทภูมิโปนขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๕๑ ข้อ ๖

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๕

-เห็นด้วย-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการก่อสร้างทางเดิน วิ่ง ออกกำลังกายทำนบสระปรีอ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

เพื่อโอนมาเพิ่ม

งบประมาณก่อนโอน	๕๒๕,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวน	๔๒๕,๐๐๐	บาท

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท อาคารต่าง ๆ

รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทภูมิโปน

งบประมาณก่อนโอน	๐	บาท
-----------------	---	-----

โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
-----------------------	---------	-----

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
--------------------------	---------	-----

เหตุผล/คำชี้แจง ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทภูมิโปน โดยมีปริมาตรพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทภูมิโปนไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปที่ ๑ บต.ดม กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๑ ข้อ ๑ -เห็นด้วย-

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๖

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี

งบประมาณก่อนโอน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
-----------------	---------	-----

โอนลดครั้งนี้จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
--------------------	--------	-----

คงเหลืองบประมาณจำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
----------------------	---------	-----

เพื่อโอนมาเพิ่ม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

รายการ ค่าจัดซื้อกรวยจราจร

งบประมาณก่อนโอน	๐	บาท
-----------------	---	-----

โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-----------------------	--------	-----

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
--------------------------	--------	-----

เหตุผล/คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อกรวยจราจร จำนวน ๑๐๐ ตัว ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๑

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๗

-เห็นด้วย-

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารงานคลัง

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๕๔)

งบประมาณก่อนโอน ๒๗๕,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด ค่าครุภัณฑ์อื่น

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

รายการ ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร

งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

เหตุผล/คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน ๕๐ ตัว ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๑

-เห็นด้วย-

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๕๔)

งบประมาณก่อนโอน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณจำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ ค่าติดตั้งปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ

งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

เหตุผล/คำชี้แจง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ ดังรายการต่อไปนี้

๑. ติดตั้งชุดเครื่องปรับอากาศชนิดติดหลังคา จำนวน ๑ ชุด
๒. ติดตั้งเสาอากาศวิทยุย่านความถี่ ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ เสา
๓. ติดตั้งไฟส่องสว่างบนหลังคา จำนวน ๔ จุด (รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ตม กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๑

- เห็นชอบ-

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ ๘

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม

๓.๓ การกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ประธานสภาฯ เรียนเชิญคณะผู้บริหาร เสนอกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญครับ
- สมาชิกสภา หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้บริหารตำบลมทุกท่าน กระผม นาย นรินทร์ เหล่าดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอกำหนดประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ประธานสภาฯ มีใครเสนอพิจารณากำหนดประชุมสภาฯ นอกเหนือจากสมาชิกสภา หมู่ ๖ อีกหรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี-
- ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือเสนออะไรอีก ผมขอมติ ที่ประชุมในการ พิจารณากำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ของปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดกำหนดวันประชุมสภาฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ เรื่องขอความคืบหน้าการขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน

- ประธานสภาฯ - ขอเชิญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ ชี้แจงต่อที่ประชุม
- ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - เนื่องจากถนนดินเส้นบ้านภูมิโปนเชื่อมบ้านภูมิโพธิ์ เป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะ สัตว์จรล่ำบาก อยากให้พิจารณานำดินมาถมให้เสมอ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ -รับทราบ จะประสานและรีบดำเนินการให้โดยเร็ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใด มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - ถนนดินเส้นบ้านเทพอุดม ขาด อยากได้ท่อ ๔๐ จำนวน ๘ ท่อน มาใส่ถนนที่ขาด เวลาฝนตกน้ำท่วม ยังไม่มีหนังสือแจ้งร้องทุกข์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณา ร่วมกันในเรื่องต้นก่อนครับ ขอบขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านทำหนังสือมาและแนบรายละเอียดมาให้ด้วย เพื่อจะร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใด มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
- ไม่มี
- ประธานสภาฯ หากท่านสมาชิกไม่มีเรื่องใดเสนออีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ขอปิดประชุม
- มติที่ประชุม -ที่ประชุมรับทราบ-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จัดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต. ดม

สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดมแล้ว

ลงชื่อ อาทิตย์ ชื่นบาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ชื่นบาน)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ สมอง สุขอุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมอง สุขอุ่ม)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ อาทิตย์ ปัดภัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ปัดภัย)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓